

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี และ Biennial Conference ของ APF ครั้งที่ 16 วันที่ 6-8 กันยายน 2554

กสม. ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของ APF ครั้งที่ 16 และการประชุม APF Biennial Conference ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2554 ที่โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็นสมาชิก APF ผู้แทนภาคีรัฐบาลองค์การระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคมกว่า 200 คน

การประชุมในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้สมาชิก APF ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในเรื่องต่างๆ โดยเปิดเวทีให้ภาคประชาสังคมและหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นด้วย ในโอกาสที่กสม.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ กสม.ได้พยายามสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมของไทยในระดับท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อการประชุม โดยจัดเวทีคู่ขนานกับการประชุมเพื่อให้ภาคประชาสังคมในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกได้หารือร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเด็นที่มีการพิจารณาในที่ประชุม ได้แก่ สิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ และสิทธิในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของสื่อ ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน และทรัพยากร รวมทั้งมีข้อเสนอต่อบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมสิทธิดังกล่าวด้วย

ผลการประชุมที่สำคัญ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก APF ได้ให้คำมั่นที่จะผลักดันให้สิทธิในการพัฒนาเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง ตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนาที่สหประชาชาติได้รับรองมาครบรอบ 25 ปี (ปี 2554) โดยจะดูแลภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการที่รัฐบาลจะให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชนในกระบวนการพัฒนาของแต่ละประเทศเพื่อให้การพัฒนาสามารถนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

ศ. ประเวศ วะสี ประธานสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย และดร. หัสสุณี วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดประชุมและกล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิในการพัฒนา ซึ่งถือเป็นสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง ศ. ประเวศ ได้กล่าวถึงระบบสิทธิมนุษยชนใหม่ที่จะต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน ความเป็นพลเมือง และจิตสำนึกใหม่ ส่วนประธานศาลปกครองสูงสุดได้กล่าวถึงบทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการพัฒนา ซึ่งได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญปี 2550 ได้แก่ สิทธิชุมชนในมาตรา 66 และ 67 เพื่อช่วยเหลือให้ที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการพัฒนา และถูกละเมิดสิทธิได้รับความเป็นธรรม

ในการส่งเสริมให้สิทธิในการพัฒนาเกิดผลจริงจัง ที่ประชุมเห็นพ้องว่า สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรดูแลผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนที่ปกป้องสิทธิในการพัฒนาให้ได้รับความคุ้มครองจากการถูกข่มขู่คุกคาม ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อให้การพัฒนาไม่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และสนับสนุนบทบาทของสื่อมวลชน โดยเฉพาะสังคมแห่งการสื่อสารให้เข้ามามีบทบาท

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิ สร้างความตระหนักแก่สังคมในเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิในการพัฒนา และการป้องกันผลกระทบจากโครงการพัฒนาทั้งของภาครัฐและเอกชนต่อชุมชนและฐานทรัพยากร

นอกจากการส่งเสริมสิทธิในการพัฒนาแล้ว ที่ประชุม APF ยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศในภูมิภาค ที่ประชุมเห็นว่าความหลากหลายทางเพศเป็นความหลากหลายทางธรรมชาติ บุคคลกลุ่มนี้จึงควรได้รับการเคารพและการคุ้มครอง เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรส่งเสริมการจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งความหลากหลายทางเพศ ซึ่งในส่วนของกสม. ได้มีการทำงานร่วมกับเครือข่ายความหลากหลายทางเพศอย่างต่อเนื่อง และมีแผนจะร่วมมือกับเครือข่ายในการส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้ได้รับการเคารพสิทธิเช่นบุคคลอื่นทั้งในเรื่องการรับรองสถานะทางกฎหมายและสิทธิในการใช้ชีวิตต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุม APF ได้มีมติเลือกศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์ ประธาน กสม. ให้ดำรงตำแหน่งประธาน APF นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 จนถึงการประชุม Biennial Conference ครั้งถัดไปในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 ซึ่งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของกาตาร์รับที่จะเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ กสม. ของไทยยังได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนของ APF ในคณะกรรมการบริหาร (Bureau) ของคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights – ICC) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนของประเทศต่างๆในระดับโลก โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกสม. ใน ICC Bureau นี้จะมีระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2555-2558)